





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p><b>รายงานสถานการณ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, prd.)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผยว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรในประเทศไทยยังเป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกที่มีความรุนแรงน้อย และโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าสายพันธุ์แอฟริกากลาง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวัง กรณีการติดเชื้อฝีดาษวานรร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ติดเชื้อเอชไอวี แต่ได้รับยาต้านไวรัส สามารถควบคุมระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อติดเชื้อฝีดาษวานรจะมีอาการของโรคฝีดาษ คือ เป็นตุ่มหนองขนาดเล็กกระจายตามร่างกาย และ 2.กลุ่มผู้ป่วยเอชไอวีที่มีการติดเชื้อฉวยโอกาสแล้ว ระดับภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำมาก เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เมื่อติดเชื้อฝีดาษวานรร่วมด้วย จะทำให้ตุ่มหนองมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นกระจุก ๆ จำนวนมาก</p> <p>- ล่าสุด องค์การอนามัยโลกกำลังศึกษาการใช้ยารักษาผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรโดยเฉพาะ ชื่อว่า Tecovirimat หรือ TPOXX ซึ่งประเทศไทยได้รับยาดังกล่าวมาทดลองใช้สำหรับ 100 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้และเก็บข้อมูลที่สถาบันบำราศนราดูร เกณฑ์ที่จะได้รับยา คือ มีการติดเชื้อเอชไอวีที่ระดับภูมิคุ้มกันต่ำ มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคฉวยโอกาส ผู้ที่ปอดอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วย 1 คน กิน 2 ครั้ง ส่วนคนที่ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมหรือติดเชื้อแต่มีระดับภูมิคุ้มกันสูงจะรักษาตามอาการ</p> <p>- ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่พบผู้ป่วย 2 ราย รายแรกมีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์กับชายแปลกหน้าที่ต่างประเทศ ให้การรักษาและกักตัว ส่วนอีกรายเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด มีความเสี่ยงกับชายแปลกหน้าที่ต่างจังหวัด และเกิดอาการที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับการรักษาและส่งไปรักษาต่อยังภูมิลำเนาแล้ว</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>รับมอบเงินบริจาค 30 ล้านบาท</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, aec-tv-online2)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณสาลินี ความันท์ ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคจำนวน 30 ล้านบาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จ.นครสวรรค์ ช่วยเสริมศักยภาพการบริการผู้ป่วยใน และการขยายบริการขั้นสูงรองรับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, newtv, ch7, fm91bkk, thansettakij, tnn, bluechipthai)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระยะนี้ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากมีภาชนะและแหล่งน้ำขังที่ยังลอยวางไข่อีกเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน เน้นย้ำให้ชุมชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีอาการป่วยไข้สูงเกิน 2 วัน สงสัยไข้เลือดออก ต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด อย่าซื้อยากินเอง อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>- สสจ.สงขลา รายงานว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ส.ค. 2566 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3,421 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 238.97 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย นอกจากนี้ พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มนักเรียนอายุ 5 - 9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 0 - 4 ปี, 25 - 34 ปี ตามลำดับ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, xinhuaathai)</p> <p>- สำนักบริการสาธารณสุขของบังคลาเทศ เผยว่า เมื่อวันที่ 22 ส.ค. พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 2,197 ราย ส่งผลให้สถิติผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 102,191 ราย โดยในเดือนส.ค. 2566 เป็นเดือนที่เกิดการระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุด พบผู้ป่วย 50,359 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>MOU พัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, โลกวันนี้)</p> <p>- นพ.นิติ เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสำนักงาน คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับ รพ.สต. ร่วมกับเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยง ม.กรุงเทพมหานคร สุภาการสาธารณสุขชุมชน และ สสส.</p>	
<p><b>นโยบายนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thailandplus, inn)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมและสนับสนุนการดำเนินงานของ บจก.ไมเนอร์ แครี ผู้ผลิตไอศกรีม ท็อปปีง และชีสหลากหลายชนิด และวิสาหกิจชุมชนทำซ้าง OTOP เขาใหญ่ แหล่งผลิตอาหารขึ้นชื่อเมืองโคราช หนุนนโยบายนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ</p>	
<p><b>สารไมทราเจนินในพืชกระท่อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, bangkokbiznews, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. สนับสนุนการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำใบกระท่อม โดยกำหนดให้มีปริมาณสารไมทราเจนินที่ได้รับไม่เกิน 0.2 มก./วัน โดยจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่หากผู้ผลิตอาหารต้องการเพิ่มปริมาณการใช้เกินกว่า 0.2 มก./วัน ต้องประเมินความปลอดภัยของอาหารก่อน โดยยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยกับหน่วยประเมินที่ อย. ให้การยอมรับ ได้แก่ กรมวิทย์ฯ ก.อุตสาหกรรม และศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล</p>	
<p><b>แอปพลิเคชัน Life Dee</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA แนะนำและส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ซึ่งเป็น Application เพื่อสุขภาพ และมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อาทิ การแจ้งเตือนมลพิษของแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าฝุ่น PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียม ค่าคุณภาพอากาศ AQI และ PM10 จากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษ/ ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงข้อมูลฝนและอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ของกรมอุตุนิยมวิทยา</p>	
<p><b>ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, yourthailand)</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานประชุม คกก.บริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ติดตามผลการดำเนินงานหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยกรมอนามัย ได้ดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ</p>	
<p><b>โรคอีสุกอีใส</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thansettakij, bangkokbiznews, hfocus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคอีสุกอีใสเกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster จะมีอาการใช้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัดและผื่นตุ่มน้ำใสที่ผิวหนัง บางรายมีตุ่มขึ้นในช่องปาก ทำให้ปากและลิ้นเปื่อย สำหรับในรายที่เป็นรุนแรง หรือผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อลดอาการรุนแรงของโรค</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่าวัคซีนดลูกเป็นยารักษาโรคมะเร็งเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าวัคซีนดลูกรักษามะเร็งในมนุษย์ได้</p>	
<p><b>แม่ซีใช้เข็มจิ้มรักษาแผลงูกัด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจโหนดกระแส</p> <p>- หญิงรายหนึ่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้องเรียนผ่านเพจว่า พบบิดาถูกงูกัดที่นิ้วโป้งเท้าไปพบแพทย์ตรวจรักษา ให้นำกลับบ้านและกลับมาตรวจเลือดทุก 3 ชม. ยังไม่ได้ฉีดเซรุ่ม คนแถวบ้านจึงแนะนำให้ไปหาหมอพื้นบ้านในวัดแห่งหนึ่งแถวทับสะแก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการรักษา แต่ไปแล้วไม่พบ แม่ซีรักษาแทน โดยใช้เข็มจิ้มรอบๆ บริเวณงูกัด และจิ้มทุกวันจนกว่าจะหาย ห้ามกินยาแผนปัจจุบัน ต้องถือศีลจะ ไม่คิดค่ารักษา แต่ขายน้ำมันใช้ทาแผล ขวดละ 100 บาท ผ่านไปประมาณ 18 วัน แผลงูกัดขยายวงกว้าง บิดาปวดแผลตลอดเวลา จึงไปคลินิกฉีดยาแก้ปวด สุดท้ายทนไม่ไหวจึงไปพบแพทย์ที่ รพ. พบว่าเนื้อตายต้องผ่าตัดออกและล้างแผลทุก 3 วัน จึงร้องเรียนเพื่อตรวจสอบการรักษาของแม่ซีรายนี้ โดยมีพิธีรักษาเฉพาะที่ 4 ถึง 6 โมงเช้า</p>	<p>ประสาน สสจ. ประจวบคีรีขันธ์</p>
<p><b>คุณหมอชูปตาร์</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชีปการเมือง</p> <p>- ชูชชีไปถึง นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ (หมอแม้ง) ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมขึ้นแสดงกับชูปตาร์ดัง ในละครสืบลับหมอระบาด ทางช่อง 3</p>	
<p><b>กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- ให้ความสนใจประเด็นที่รัฐสภามีการเสนอญัตติด่วนเพื่อแต่งตั้งคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า ในขณะที่ยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งนายกฯ ซึ่งผู้เสนอให้เหตุผลว่า เนื่องจากปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน รวมถึงวิธีการรับมือกับการบริโภคและการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า แต่กฎหมาย ก.พาณิชย์ ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรายงานของ กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาศึกษาประเด็นของบุหรี่ไฟฟ้า มีรายละเอียดว่า อัย.มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับสารนิโคติน แต่ยังไม่ผู้ผลิตรายใดมาขอขึ้นทะเบียน ซึ่งผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ปลอดภัยกว่าบุหรี่ปริมาณ ทั้งนี้ ผู้เสนอญัตติด่วนแจ้งว่า ไม่ได้สนับสนุน หรือคัดค้านแต่ต้องทำให้ถูกต้อง ดังนั้น สังคมคงต้องช่วยกันจับตาดูว่า กมธ.วิสามัญชุดนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือพยายามที่จะเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริง และหลักฐานเชิงประจักษ์</p>	
<p><b>การแพทย์จีโนมิกส์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- ในการประชุมวิชาการ 30 ปี สวรส. หัวข้อ "Genomics Thailand : Dare to be ASEAN leader in precision medicine" โดย รศ.สรนิต ศีลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567 ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน เพื่อศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระดับอาเซียนในอนาคต และประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ต้องคิดต่อเรื่องบุคลากรจะมีเพียงพอได้อย่างไร</p>	